



สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑. คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: ของดีเสาร์-อาทิตย์นี้ หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ ๑๔ พ.ย.๕๘

สงกรานต์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติร่วมเปิดงาน "เกษตรมหัศจรรย์ วันเส้นทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘" จัดโดย นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และเส้นทางเศรษฐกิจ ในเครือมติชน เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.ที่ผ่านมา

๒. ภาพข่าว: ชาวชนคนเข้ม: ทางเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘ (กรอบข่าว)

ฐากร บุนปาน กก.ผจก.เครือมติชน สงกรานต์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยตัวแทน กฟผ. แบงก์ไทยพาณิชย์ ซีพี อีซูซุ สยามคูโบต้า และกัลฟ์ เปิดงาน "เกษตรมหัศจรรย์-วันเส้นทางเศรษฐกิจ'๕๘" ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ

๓. คอลัมน์: เกาะข่าวเกษตร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘ (กรอบข่าว)

นายสุรพล จารุงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมจันทร์รา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

๔. คอลัมน์: ข่าวสั้นทุกทิศ: บรรเทาภัยแล้ง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘

นายณัฐฤทธิศักดิ์ ของทิพย์ เกษตร จ.นครสวรรค์ ประชุมเกษตรกรอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ให้เกษตรกรสร้างโอกาสการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต หรือการปรับเปลี่ยนอาชีพ ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้

๕. เจาะเส้นทางกะหล่ำปลี ๔๐๐ ล. 'ภูทับเบิก' มั่งคั่งพื้นที่ปลูกหมื่นไร่ใหญ่สุดเมืองไทย หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๖ - ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘

"ชัยพร คงสาคร" เกษตรอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า พื้นที่ภูทับเบิกมีการปลูกกะหล่ำปลี ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถปลูกได้ทั้งปี จากการสำรวจพบว่าปีนี้มีไร่กะหล่ำปลีประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ ๘ ตัน ขณะที่พื้นที่ราบจะปลูกได้แค่ครั้งเดียวส่วนเรื่องราคานั้น ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ปัจจุบันการปลูกกะหล่ำปลีบนภูทับเบิก กรมส่งเสริมการเกษตรได้รณรงค์ให้มีการผลิตผักแบบปลอดภัย คือ สามารถใช้สารเคมีได้ในปริมาณที่จำกัด โดยวางเป้าหมายเกษตรกรปีละ ๓๐๐ ราย

คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: ของดีเสาร์-อาทิตย์นี้ หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 14 พ.ย.58

วงศ์ ตาวัน

เสาร์-อาทิตย์นี้ มีโปรแกรมดีๆ เหมาะกับวันหยุดสุดสัปดาห์มาแนะนำกัน โดยเฉพาะคนที่ชอบยกครอบครัวไปเดินห้าง เน้นความเย็นฉ่ำ ควรจะมุ่งไปที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ รับรองว่าได้ทั้งความเพลิดเพลินเจริญใจ ได้สาระความรู้

รวมทั้งจะได้ไอเดียดีๆ สำหรับพัฒนาธุรกิจการเกษตรพันธุ์พืช เพื่อนำไปสู่เส้นทางความเป็นเศรษฐีได้อีกด้วย เชิญชวนกันไปเลยที่งาน "เกษตรมหัศจรรย์ วันเส้นทางเศรษฐกิจ 2558"

จัดโดย นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และเส้นทางเศรษฐกิจ ในเครือมติชน ซึ่งมีผลงานรับประกันคุณภาพได้

มีพิธีเปิดอันน่าตื่นตาตื่นใจไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมี**คุณสงกรานต์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริม**

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมเปิดงาน

จากวันพฤหัสบดี จัดต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เป็น วันสุดท้าย

ไปดูไปชม ไปสัมผัสพืชพันธุ์อันมหัศจรรย์ ได้ตั้งแต่ห้างเปิด 10 โมงเช้า ไปจนถึง 2 ทุ่มทุกวัน

สำหรับแฟนประจำของงานเกษตรมหัศจรรย์ที่จัดเป็นประจำมาหลายรอบแล้วนั้น คงไม่พลาด

เพราะปีนี้มีความแปลกใหม่พร้อมองค์ความรู้มานำเสนอมากมาย

ส่วนคนที่ยังไม่เคยไป ต้องบอกว่า นี่คือสุดยอดนิทรรศการแห่งปี!

รวบรวมพืชพันธุ์ต่างๆ ที่หาดูได้ยาก รวมดาวผลไม้แปลกใหม่ทั่วไทย ไม้ดอกไม้ประดับก็มี

ไปแล้วจะได้เห็น พรรณพืชที่หายากกว่า 100 สายพันธุ์ ก้อยกว่า 50 สายพันธุ์, มะพร้าว 20 สายพันธุ์, มะละกอ 12 สายพันธุ์ รวมไปถึงพืชผักผลไม้แปลกตา

พร้อมนำเสนอความรู้ด้านการพัฒนาสายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ และยังมีสินค้าแปรรูปทางการเกษตร อาหาร และสินค้านานาชนิดจำหน่ายในงานอีกด้วย

ทั้งหลายทั้งปวง ก็ด้วยแรงสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด, ตรีเพชรวิซูซูเซลส์, สยามคูโบต้า และกลุ่มบริษัทกอล์ฟ

นำมาสู่ความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านที่ครบทุกด้าน เพราะไม่ใช่มาเพียงชมมาให้ดูอย่างเดียว แต่ยังพร้อมด้วยความรู้วิชาการเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ การต่อยอดสินค้า ไอเดียเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี

เพื่อให้สมกับการไปสู่เส้นทางเศรษฐกิจในที่สุด!นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายพันธุ์พืชต่างๆ สินค้ากลุ่มเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งสวน ของกินของใช้ระดับ 5 ดาวจากโอท็อปจังหวัดต่างๆ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศกว่า 150 ร้านค้าแล้วที่พลาดไม่ได้

ถือการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักฟรีให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกวัน

เจาะเส้นทางกะหล่ำปลี 400 ล. ภูทับเบิก มั่งยัดพื้นที่ปลูกหมื่นไร่ใหญ่สุดเมืองไทย

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 - 18 พ.ย. 2558

ชื่อเสียงของ "ภูทับเบิก" ดิดลมนบนไปแล้วในฐานะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ที่นี่ยังเป็นหุบเขากะหล่ำปลีนับหมื่นไร่ ป้อนผลผลิตให้คนไทยได้บริโภคตลอดทั้งปีอีกด้วย

"กะหล่ำปลี" ถือเป็นผักคู่ครัวไทย เพราะราคาไม่แพงเกินไป สามารถนำมาทำอาหารหลากหลายเมนู และยังเป็นเครื่องเคียง กินแกล้มกับอาหารจานหลัก ส่วนเมนูยอดนิยมของคนเมือง และภัตตาคารก็คือ กะหล่ำปลี ทอดน้ำปลา สนนราคาอยู่ที่จานละ 100 กว่าบาท นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เพชรบูรณ์ไม่น้อยทีเดียว

กะหล่ำทำเงินปีละกว่า 400 ล้านบาท

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่าในปี 2557 มีพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลีทั่วประเทศ 69,108 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 248,440 ตัน ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานว่า ปี 2557 จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี 19,256 ไร่ ให้ผลผลิตราว 1.5 แสนตัน หรือให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 8 ตัน ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงเกินครึ่งของทั้งประเทศ

จังหวัดเพชรบูรณ์จึงกลายเป็นแหล่งผลิตกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุด โดยแหล่งปลูกสำคัญอยู่บนพื้นที่ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า มีพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลีมากถึง 6,000 ไร่ ปลูกได้ปีละ 2-3 ครั้ง รวมทั้งปีประมาณ 12,000 ไร่ ให้ผลผลิตราว 9.6 หมื่นตัน

ผู้ปลูกส่วนใหญ่ก็คือ ชาวเมืองภูทับเบิก เพราะกะหล่ำปลีจะเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวเย็น ซึ่งวิถีการค้าของชาวมั่งจะลงทุนปลูกเอง และเก็บผลผลิต นำมาแพ็กใส่ถุงพลาสติก ถุงละ 10 กิโลกรัม แล้วนำไปเรียงจนเต็มคันรถกระบะได้คราวละ 1 คัน ก่อนที่จะลำเลียงลงจากเขา มั่งตรงมา ที่ตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดสันติสุข) ตั้งอยู่บริเวณแยกหล่มสัก เพื่อขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่คอยรับซื้อไปขายปลีกต่อไป

ในแต่ละวันบรรดาการซื้อขายผักเป็นไปอย่างคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าจะจอดรถบรรทุกตามสี่กั๊ก เพื่อรอซื้อผักในรถของเกษตรกรที่วิ่งเข้ามาในตลาด หากพบว่า รถคันไหนมีชนิดผัก และปริมาณที่ต้องการ ก็จะส่งคนเข้าประชิด เพื่อเจรจาต่อรองราคา หากพอใจก็ตกลงซื้อขายกันทันที โดยราคาผักชนิดต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับฤดูกาล สำหรับกะหล่ำปลีจากภูทับเบิกขายส่งอยู่ที่ ราคา กิโลกรัมละ 4-20 บาท

หากคำนวณรายได้จากการจำหน่ายกะหล่ำปลีของภูทับเบิกที่ราคา 4 บาท/กก. จากปริมาณผลผลิตราว 9.6 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 384 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันราคาขายปลีกที่ตลาดไท อยู่ที่ประมาณ 10 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่าประมาณ 960 ล้านบาท

ภูทับเบิกเมืองกะหล่ำ 1.2 หมื่นไร่

"ชัยพร คงสาคร" เกษตรอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า พื้นที่ภูทับเบิกมีการปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถปลูกได้ทั้งปี จากการสำรวจพบว่าปีนี้มีไร่กะหล่ำปลีประมาณ 12,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 8 ตัน ขณะที่พื้นที่ราบจะปลูกได้แค่ครั้งเดียว

"บนภูทับเบิกสามารถปลูกกะหล่ำได้ทั้งปี เฉลี่ยปีละ 2-3 รอบ แต่หากมีน้ำดี ๆ บางคนทำได้มากที่สุด 4 รอบ ใช้วิธีนำสายยางต่อน้ำจากภูเขาอีกลูกที่ห่างกัน 7-8 กิโลเมตร มาใส่ไว้ในบ่อเพื่อใช้รดกะหล่ำปลี เมื่อมีอายุ 70 กว่าวันก็สามารถตัดขายได้ จากนั้นพักดินอีกเกือบ 1 เดือน แต่บางช่วงที่ราคาดีเกษตรกรจะเร่งปลูกโดยพักดินแค่ 1-2 สัปดาห์ ระหว่างนั้นก็เพาะต้นกล้าไว้ในหลุมกระบะเพื่อปลูก"

ส่วนเรื่องราวนั้น เกษตรอำเภอหล่มเก่าบอกว่า ขึ้นอยู่กับฤดูกาล บางฤดูที่ผลผลิต สิ้นตลาด ราคาจะตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท แต่หากราคาดีบางครั้งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 20 บาท อย่างเช่นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 หรือหมู่บ้าน ภูทับเบิกใหม่ มีพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี 5 ไร่ มีคนมาเหมาในราคา 6 แสนบาท เพราะเป็นช่วงที่พื้นที่อื่นไม่มีกะหล่ำ

คุณใช้สารเคมีหนุ่นปลอดภัย

ปัจจุบันการปลูกกะหล่ำปลีบนภูทับเบิก กรมส่งเสริมการเกษตรได้รณรงค์ให้มีการผลิตผักแบบปลอดภัย คือ สามารถใช้สารเคมีได้ในปริมาณที่จำกัด โดยวางแผนขยายเกษตรกรปีละ 300 ราย แบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่มให้คัดเลือกแกนนำมา 1 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน เพื่อมาอบรม 9 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่จะอบรมถ่ายทอดเรื่องผักปลอดภัย การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี เช่น เชื้อแบคทีเรีย หรือ บีที ไคร โครเตอร์มา เพื่อฉีดพ่นผักแทนสารเคมี ซึ่งเป็นอันตรายต่อหนอน แต่ไม่อันตรายต่อคน นอกจากนั้น ยังเรียนรู้แมลงชนิดต่าง ๆ ว่าชนิดใดร้ายหรือชนิดใดดี เพื่อกลับไปถ่ายทอดให้ลูกทีม ต่อไป

"ถ้าผักใครมีสารตกค้าง ใครที่ฉีดยา มากไป ต่อไปหากไทยเข้าสู่เออีซี การค้าเสรีแล้ว ผักเราจะขายไม่ได้ เราจึงต้องคุมมาตรฐานความปลอดภัยให้ได้ ตรงนี้เป็นการเริ่มทำที่ต้นน้ำ จากนั้นกลางน้ำ ปลายน้ำ เราฝึกให้เขารู้จักรวมกลุ่ม ซื่อ-ซาย เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ในรูปสหกรณ์"

นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วย อาทิ สาธารณสุขอำเภอมาตรวจเลือด กรมวิชาการเกษตรมาทำเรื่องมาตรฐาน GAP สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสอนให้ทำบัญชี และพัฒนาปรับปรุงดิน ส่วนพาณิชย์จะช่วยเหลือเรื่องตลาด โดยต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้พาตัวแทนมุ่ง ไปดูตลาด สี่มุมเมือง และตลาดศรีเมือง ราชบุรี เพื่อหาตลาด เนื่องจากรถผักไม่สามารถเข้าไปขายได้ โดยไม่มีลูกค้า

แยก "หล่มสัก" แหล่งซื้อขายใหญ่

อย่างไรก็ตาม ตลาดใหญ่ที่สุดของกะหล่ำปลี จากภูทับเบิก คือ ตลาดสันติสุข บริเวณแยกหล่มสัก ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายต่างก็มีพ่อค้าแม่ค้าประจำที่คอยรับซื้อผลผลิตจากไร่ โดยราคาจะขึ้นลงไม่แน่นอน แต่ที่แน่นอนคือ ขายหมดคันรถทุกครั้ง

"จิตรา จรัสวีรกุล" ผู้จัดการตลาดกลางผัก และผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ ตลาดสันติสุข เปิดเผยว่า ตลาดแห่งนี้เปิดมานานกว่า 30 ปีแล้ว พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ถือเป็นตลาดผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในภาคเหนือ มีผักเกือบทุกชนิดค้าขายกันทุกวัน โดยเฉลี่ยจะมีรถขนผักเข้ามาที่ตลาดวันละประมาณ 300 คัน ทั้งคันเล็ก และใหญ่ โดยตลาดจะเก็บค่าเข้าคันละ 20-60 บาท/เที่ยว ขึ้นอยู่กับขนาดของรถ โดยรถขนผักที่เข้ามาตลาด 80% เป็นรถในพื้นที่ ส่วนอีก 20% มาจากนอกพื้นที่ อาทิ จังหวัดตาก เชียงใหม่ เป็นต้น

ขณะที่ผักและผลไม้เหล่านี้ จะกระจายไปตามตลาดใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดที่ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา ชลบุรี และบรรทุกไปขายถึงภาคใต้

"รถที่มาจอดในตลาด สามารถขนผักได้ประมาณ 2-2.5 ตัน ถ้าเป็นรถคันเล็กจะบรรทุกได้เฉลี่ยคันละ 1 ตัน แต่ละวันมีรถเข้ามาประมาณ 300 คัน โดยเฉลี่ยผักจะออกจากตลาดวันละ 300-500 ตัน ซึ่งคาดว่าปริมาณครึ่งหนึ่งของผักทั้งประเทศ ตลาดแห่งนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่สำคัญคือเพชรบูรณ์มีความหลากหลายของผักเยอะกว่าที่อื่น และผลผลิตออกทั้งปี ตลาดจึงคึกคักทุกวัน"

จิตราบอกอีกว่า ช่วงที่ผักราคาแพงคือ ช่วงเทศกาลกินเจ ราคาจะหล่ำปลีเคยขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 10-20 บาท แต่ช่วงนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาท ทั้งนี้ตลาดไม่สามารถกำหนดราคาได้ อยู่ที่การตกลงกันเองระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้าแม่ค้า

นี่คือเส้นทางของธุรกิจกะหล่ำปลีจากดอยสูงภูทับเบิก ก่อนที่จะกระจายผลผลิตไปสู่กันครัวทั่วไทย—

ครบทุกสปีด สดทุกเรื่อง

ข่าวสด

ภาพข่าว: ข่าวชั้นคนเข้ม: ทางเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 15 พ.ย. 2558 (กรอบข่าว)

ฐาตุร บุนปาน กก.ผจก.เครือมติชน สงกรานต์ ภัคคีติง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมตัวแทน กฟผ. แแบงก์
ไทยพาณิชย์ ซีพี อีซูซุ สยามคูโบต้า และกัลฟ์ เปิดงาน "เกษตรมหัศจรรย์-วันเส้นทางเศรษฐกิจ'58" ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ

เตลิทิวส์

คอลัมน์: เกาะข่าวเกษตร หนังสือพิมพ์เตลิทิวส์ ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 2558 (กรอบป้าย)

"ทิด ทางไทย"

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ...

... สมาคมทูน่าไทยได้เข้าพบ ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เพื่อหารือปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประมงทูน่าของไทย ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เมื่อวันก่อน...

... นสพ.ประเสริฐ สรรเพชญ์ดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นสพ.เทอดศักดิ์ ดีเสมอ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานวันรวมน้ำใจหลังไหลสู่กาชาด ประจำปี 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมอบรถจักรยาน จำนวน 4 คัน เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลในงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558...

... นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประสิทธิ์ สงนุ้ย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อน...

... **นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** ฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก...

... นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ ฯลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันก่อน.....

บ้านเมือง

คอลัมน์: ข่าวสั้นทุกทิศ: บรรเทาภัยแล้ง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 16 พ.ย.58

นครสวรรค์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จ.นครสวรรค์ นายณัฐฤกษ์ดี ของทิพย์ เกษตร จ.นครสวรรค์ ประชุมเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ให้เกษตรกรสร้างโอกาสการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการผลิต หรือการปรับเปลี่ยนอาชีพ โดยไม่กำหนดวงเงินที่จะขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบ 8 ด้าน คือ 1.การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่เป็นการขุดลอกหรือสร้างแหล่งน้ำใหม่ เช่น การกระจายน้ำไปสู่ไร่นา เลี้ยงสัตว์ ระบบน้ำหยด พลาสติกคลุมแปลงปลูกพืช 2.การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป ผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง เช่น การปลูกแตงเมล่อน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 3.การปรับปรุง ส่งเสริมศักยภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น โรงเรือนเกษตร ลานตาก ธนาคารพันธุ์พืช และโครงการพัฒนาดินให้อุ่นน้ำ 4.ด้านการจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร เช่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อผลิตเชื้อ สารชีวพันธุ์ พืชสมุนไพร ที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช โดยไม่เป็นการซื้อปุ๋ย สารเคมี และยาปราบศัตรูพืช 5.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งอาหารในชุมชนและฟาร์มชุมชน 6.ด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ 7.ด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น ทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า ทอผ้าห่ม จักสาน การเย็บผ้ากึ่งอุตสาหกรรม และงานหัตถกรรม 8.การจ้างงาน เช่น การขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าไร่นา โดยให้แล้วเสร็จก่อนส่งถึงสำนักงานเกษตรจังหวัด